

TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC

Các em học sinh lớp 9 thương mến!

Ai đó đã nói rằng: “*Chúng ta nắm giữ đồng hồ cát trong tay, nhưng không thể ngăn cản nhịp chảy đều đặn của bụi thời gian*”. Đúng vậy, thời gian trôi nhanh quá phải không các em? Bốn năm các em đã là những đứa con trong ngôi nhà THCS Vạn Phúc thân yêu! Sau bốn năm học tập và rèn luyện, từ những ngày đầu bỡ ngỡ, dưới sự dìu dắt, dạy dỗ của thầy giáo, cô giáo, các em đã dần trưởng thành và trở thành những cô cậu học trò chững chạc hơn, khôn lớn hơn. Trong suốt bốn năm các em đã không ngừng học tập, rèn luyện, nhiều em đã đạt được những bông hoa thành tích góp vào vườn hoa thành tích của nhà trường thêm rực rỡ. Các em đã không phụ công lao của thầy cô giáo – những người lái đò tận tụy, chắp cánh cho những ước mơ, những khát vọng, hoài bão của các em bay cao bay xa, để các em bước tiếp những bước đi vững chắc hơn trong hành trình dài rộng của cuộc đời.

Các em thân mến!...

Ở ngoài kia, đâu đó đã vẳng lên âm thanh réo rắt quen thuộc của tiếng ve ngân, đâu đó thập thoáng những chùm phượng vĩ cháy đỏ khung trời yêu thương – sắc đỏ thắm bao kỉ niệm! Vẫn còn đó những ô cửa sổ, những bảng đen còn in nét chữ thân quen của các thầy, cô. Vẫn còn đó bàn ghế chỗ ngồi quen thuộc, những tiếng nói cười rộn rã tuổi học trò. Và cả những lối đi còn in dấu chân mỗi sáng đến trường... Tất cả, tất cả sẽ mãi là những kỉ niệm khó phai trong quãng đời học sinh của các em. Trong những thước phim kỉ niệm ấy, chắc hẳn các em sẽ không thể nào quên năm học cuối cấp này – một năm học thật đặc biệt! Đặc biệt bởi trường THCS Vạn Phúc thân yêu của chúng ta cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch bệnh Co-vid 19 nên đã phải dừng đến trường. Và năm học được khép lại đột ngột khi chưa tổng kết, cũng chẳng có giờ học cuối cùng bên nhau với bảng đen phấn trắng và chẳng có cả những buổi chia tay bịn rịn lưu luyến nhòe trong nước mắt... Đặc biệt hơn nữa bởi thầy và trò cùng trải qua một kì ôn thi vào THPT chưa từng có – ôn thi đan xen trực tiếp và trực tuyến. Trong khi các khối lớp dưới đã nghỉ hè thì các em vẫn say sưa, miệt mài bên những bài học trực tuyến của thầy cô. Quên sao được những giờ học mà thầy trò, bè bạn chỉ được nhìn nhau qua ô vuông nhỏ xíu trên màn hình máy vi tính, điện thoại... Quên sao được cảm giác bức bối của tuổi học trò khi ngồi cùng một lớp đầy mà không thể thoải mái chuyện trò, nói cười cùng nhau.... Song khó khăn trước mắt không làm thầy trò ta chùn bước, gian nan không làm thầy trò ta gục ngã. Trái lại, sóng gió sẽ tôi luyện cho các em thêm ý chí, nghị lực và quyết tâm. Các em còn nhớ không năm học trước các anh, chị đã thi vào THPT đạt 86,64% đỗ vào

THPT, vì vậy mà trường chúng ta tiếp tục đứng tốp đầu của Huyện Thanh Trì. Hãy phát huy sức mạnh nội lực, truyền thống tốt đẹp của học trò trường THCS Vạn Phúc, các em nhé!

Các em ạ!

Chỉ còn ngày mai thôi, các em sẽ bước vào một kì thi quan trọng - kì thi vào lớp 10 THPT. Một chặng đường mới sắp mở ra. Cô tin tưởng rằng các em sẽ vượt qua và gặt hái được những trái ngọt mà qua bao ngày tháng với bao công sức thầy trò ta đã vun trồng. Các em sẽ cùng nhau nắm tay bước vào cổng trường THPT đầy tự tin và kiêu hãnh. Thầy cô sẽ tự hào về các em, nhà trường sẽ tự hào về các em.

Các em thân yêu!

Các em hãy mỉm cười bước về phía trước, hãy cứ đi là sẽ đến, đến những vùng trời rộng mở hơn. Cô chúc các em luôn mạnh khỏe, bình tĩnh, tự tin để đạt kết quả tốt nhất trong kì thi sắp tới. Chúc các em thực hiện được ước mơ, lí tưởng cao đẹp của mình. Mong các em luôn may mắn, thành công, hạnh phúc! Dù các em có đi bao lâu, bao xa, thầy cô vẫn ở đây, ngôi nhà THCS Vạn Phúc vẫn luôn đón các em trở về!

Thân ái và chào tạm biệt các em!

Vạn Phúc, ngày 10 tháng 6 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Cô giáo Trần Mai Hương